



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
24 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รรช.สร. นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการสร. เขตฯ 11 นำคณะลงพื้นที่ จ.พังงา พบตัวแทน อสม.และมอบนโยบายในการควบคุมโรคโควิด19 และกล่าวว่า งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของไทยได้ผลดีจากความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง อปท. ประชาชน และที่สำคัญคือสม.กว่า 1 ล้านคน ที่เป็นด่านหน้าทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก ได้สนับสนุนสวัสดิการให้กับ อสม. ด้วยการจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.แห่งประเทศไทย พร้อมกับเตรียมเพิ่มค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 1,500 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, mcot

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอให้ผู้ประกอบการเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาที่จะเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ โดยสร. และ ศร. ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มข้นในการเตรียมรับมือหากเกิดการติดเชื้อภายในโรงเรียน มีระบบการดูแลและจำกัดวงการระบาดของเชื้อทันทีพร้อมเปิดช่องทางรับฟังข้อสังเกตของผู้ปกครองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid-19 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, NBT

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด 19 สูงกว่าวัยอื่น แต่เมื่อติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูง เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำและส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุต้องล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านหากจำเป็น เลี่ยงที่แออัด และนำติดต่อกันผ่านสมาร์ตโฟนแทนการพบปะหรือไปเยี่ยมลูกหลาน เมื่ออยู่ในบ้านควรกินอาหารร้อน ช้อนกลางส่วนตัว หรือแยกสำรับอาหาร สำหรับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว ขอให้เน้นการทำความสะอาด เพิ่มรอบการทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยและสถานที่ทำกิจกรรม แยกของใช้ส่วนตัว มีการเว้นระยะห่าง คัดกรองคนไปเยี่ยม ตรวจสอบและทำความสะอาดของบริจาค หรือของที่ญาติส่งมาให้ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เน้นการคัดกรองและทำความสะอาด ถ้ามีประวัติเสี่ยงเดินทางข้ามจังหวัดต้องแจ้งต่อหัวหน้างาน หากมีอาการต้องหยุดปฏิบัติงานทันที

-สำหรับผู้สูงอายุในโครงการ Long Term Care ของ สร. ร่วมกับ อปท. เจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลต้องลดการสัมผัส ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ดูแลผู้สูงอายุ ลดจำนวนคนที่เข้าไปดูแลผู้สูงอายุ มีการเว้นระยะห่าง และให้คำแนะนำญาติในการดูแลผู้สูงอายุและตัวเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปดูแลได้ไม่บ่อยในช่วงนี้ แต่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (thaiquote, thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ, acnews)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคโควิด 19 จึงออกแนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบพักค้างคืน เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และควบคุมการระบาดของโรค โดยแนวทาง 7 ข้อ ได้แก่ 1.จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับ/ผู้ให้บริการ จัดให้มีพื้นที่สำหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุ จำกัดการเข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน/ไม่เกิน 30 นาที จัดให้มีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น Online Payment หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก 2.ผู้ดำเนินการควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ จัดแยกอาหารเฉพาะบุคคล จัดเตรียมห้องแยกสำหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากรพ. 3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ล้างมือทุกครั้ง รมั้ตระวังการสัมผัสใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัย และ Face shield หรือแว่นตา สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีหลังกลับมาจากข้างนอก 4.ผู้สูงอายุ (รายเก่า) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการทำกิจกรรม/ใกล้ชิดบุคคลอื่น/เดินทางออกนอกสถานดูแล ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณชีพ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 5.ผู้สูงอายุ (รายใหม่) ต้องมีผลตรวจโรคโควิด-19 มาแสดง ให้ความร่วมมือแยกห้องติดตามอาการ 14 วัน 6.ผู้มาติดต่อ/เข้าเยี่ยม งดกอด หอม งดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานประกอบการ เว้นแต่พาไปพบแพทย์ หากมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 14 วันก่อนหน้า ให้งดเยี่ยมเด็ดขาด 7.พนักงานทำความสะอาด ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือ Face shield หรือแว่นตา ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์สิ่งของทุกครั้งหลังให้บริการ ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกันทุก 2 ชม. ส่วนห้องสุขาควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ กรณีห้องสุขารวมต้องทำทุก 1 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(บางกอกบิซนิวส์, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, สำนักโฆษก, สำนักข่าวไทย, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมืออสม.กว่า 1,050,000 คนทั่วประเทศ ร่วมประเมินคัดกรอง พื้นฟูสุขภาพจิต และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในชุมชน ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “4x4x4” สู่วิถีชีวิตใหม่ ด้วยใจที่เป็นสุข” สำหรับสุขภาพใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ และร่วมสร้างมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ตั้งแต่มี.ย.-ก.ย. 2563 โดยใช้แบบคัดกรองสุขภาพจิตและแอปพลิเคชัน “พื้นที่ภัย”

#### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า,

## ประเด็นข่าว

มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ที่วีทูกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 23 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ 2 ราย และกาดาร์ 3 ราย เข้าพักใน State Quarantine รวมผู้ป่วยสะสม 3,156 ราย รักษาหายแล้ว 3,023 ราย ยังรักษาในรพ. 75 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย และประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นวันที่ 29 ซึ่งเป็น 2 รอบของระยะฟักตัว ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการแพร่ระบาดของโรค

-ในวันที่ 1 ก.ค. เริ่มเปิดภาคเรียนแบบ New Normal ทุกโรงเรียนดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อตามแนวทางที่กรมอนามัย และ ศธ.กำหนด ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เว้นระยะห่างในห้องเรียน จัดการเรียนการสอนเพื่อลดความแออัด ไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง เน้นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน สิ่งสำคัญผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้บุตรหลาน หลังเลิกเรียนควรรีบกลับบ้านอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หากเด็กป่วย มีไข้ ไอ จาม ต้องให้หยุดเรียนรักษาตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีศบค.พิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่ได้เสนอให้พิจารณา มีเพียงกรมการศาสนาและกรมศาสนาพิธีหรือเรื่องการเปิดให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติศาสนกิจ เวียนเทียนและทำบุญในวันเข้าพรรษาได้ตามปกติ แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สพฐ. ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดทำแอปพลิเคชัน "Hero" เพื่อเป็นกลไกช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กช่วงเปิดเทอมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างครูและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, js100

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า เมื่อเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด หากพบนักเรียนมีไข้สูงต้องส่งรพ.ทันที ห้ามนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างเด็ดขาด และหากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 จะต้องปิดโรงเรียนทันทีพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.Travel bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (thaipbs, isaranews, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ที่วีทูกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Travel Bubble ว่า สธ.ได้หารือกับสถานทูตหลายประเทศ และเริ่มร่างกรอบ กติกา และเงื่อนไขที่หลายประเทศจะยอมรับ โดยจะเลือกประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ดีในระดับที่ไทยรับได้ และจำเพาะเจาะจงกลุ่ม ซึ่งต้องให้ศบค.พิจารณาในการประชุมวันที่ 26 มิ.ย.นี้ กรณีประเทศที่มีการระบาดรอบสอง จะพิจารณามาตรการของแต่ละประเทศและดูว่าเป็นการระบาดภายในประเทศหรือเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ ซึ่งในข้อตกลงจะระบุชัดเจน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สามารถแก้ไขกติกาได้ ส่วนการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องหารือในที่ประชุม ศบค.ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง และต้องรับฟังความเห็นจากส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย สธ.มีหน้าที่เพียงนำเสนอข้อมูล

### 2.การผ่อนคลายมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight, newstv

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ระบุ เตรียมเสนอ ศบค. เรื่องการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกิน 500 คนขึ้นไป เพราะการเว้นระยะห่าง 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน เป็นอุปสรรคต่อการแสดงคอนเสิร์ตและนาฏศิลป์ รวมถึงกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ทั้งนี้ นายกฯ เป็นห่วงเรื่องการประเพณี หลังการผ่อนคลายไปแล้ว ดังนั้น ฝากประชาชนช่วยกันใช้วิถีชีวิตใหม่และวัฒนธรรมใหม่ คือการสวมหน้ากากอนามัย ใช้ช้อนของตัวเอง มีสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป สำหรับการพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 5 พร้อมกับประเมินผลการผ่อนคลายระยะที่ 4 เชื่อว่าจะเป็นทิศทางที่ดีต่อภาคเศรษฐกิจ โดยสถานบันเทิง ผับ บาร์ จะมีข้อปฏิบัติไม่ให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ทั้งการเต้นรำและการตะโกนร้องเพลง

### 3.การพัฒนาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (isaranews, มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ที่วีทูกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ บ.ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กำลังค้นคว้าวิจัย ขณะนี้ผลการทดลองกับสัตว์เป็นที่น่าพอใจ ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อฉีดในสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น จะพบกับคุณสมบัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันวัคซีน เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการทดลองวัคซีนของสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด

-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังจากทดลองวัคซีนโควิด 19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อชนิด mRNA ในลิงชิมแปนซี พบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สองวันที่ 22 มิ.ย.นี้ คาดว่าจะมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และจะฉีดเข็มที่สามในเดือนก.ค. เมื่อประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยเสร็จแล้วจะเข้าสู่

## ประเด็นข่าว

การทดสอบในมนุษย์ต่อไป คาดว่าจะทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย. ตามแผน

## 4.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กำลังพิจารณาว่าจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ซึ่งก็มีความจำเป็นแต่พยายามผ่อนคลายเป็นที่สุด โดยใช้กฎหมายเชิงบูรณาการ

## สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วม กับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ อย่างเร่งด่วนคนแรกของโลก จาก ด.ช.ศิลา บุญถนอมจิตร ผู้บริจาคไขกระดูก วัย 5 ขวบ ขณะติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรักษา ด.ญ.จินตนาการ บุญถนอมจิตร พี่สาว วัย 7 ขวบ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียแต่กำเนิด

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, MCOT, thaipbs, New18, TNNthailand, ฐานเศรษฐกิจ, xinhua, คมชัดลึก, businesstoday, JS100, สำนักข่าวไทย)

- WHO ระบุ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ครบ 1 ล้านคนในเวลาเพียงแค่ 8 วันเท่านั้น
- จีน อนุมัติให้บริษัท Chongqing Zhifei Biological Products เริ่มการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ที่บริษัทพัฒนากับมนุษย์ ด้านสำนักงานบริหารกลาง ด้านศุลกากรของจีน ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากบริษัททางตอนใต้ของสหรัฐฯ ชั่วคราว เนื่องจากมีคนงานในโรงงานจำนวนมากติดเชื้อโควิด นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ร้านอินเทอร์เน็ต-สถานบันเทิง หรือสถานบริการ ในพื้นที่เสี่ยงโควิด 19 ระดับปานกลาง-สูง ปิดไปก่อน
- ฮ่องกง รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 รายในวันเดียว เป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน ผู้ติดเชื้อสะสม 1,161 ราย
- อินเดีย พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 15,000 คนในวันเดียว สถานทูตต่างชาติประกาศเตือนเตือนภัยรักษาผู้ป่วยในรพ.อาจไม่เพียงพอ
- ญี่ปุ่น บริษัทยา โอโนกิ แอนด์ โค บรรลุข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด 19 แบบรวดเร็ว ในราคาไม่แพง สามารถตรวจหาเชื้อจากน้ำลายในเวลาประมาณ 25 นาที
- อิสราเอล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย ยอดรวมเพิ่มเป็น 20,778 ราย ผู้เสียชีวิต 306 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 40 ราย กระทรวงฯ สั่งให้รพ.เปิดหน่วยเฉพาะกิจสำหรับโควิด 19
- บราซิล ประชาชนชุมนุมประท้วงให้ยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิด 19 พร้อมเรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำเนินการตามปกติ แม้ผู้ป่วยจะเกินล้านรายและเสียชีวิตกว่าครึ่ง
- กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากสหรัฐฯ
- เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 46 ราย เตือนอาจกลับมาใช้มาตรการเว้นระยะห่างเข้มข้น หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูง คาดว่าภายใน 1 เดือน ผู้ป่วยอาจเพิ่มเป็นวันละ 800 คน
- ตุรกี บังคับใช้โทษปรับเงินสูงสุดราว 4,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
- ซาอุดีอาระเบีย สั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในนครเมกกะในปีี้ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 9,067,357 ราย เสียชีวิต 471,022 ราย รักษาหาย 4,850,425 ราย สหรัฐอเมริกา ป่วย 2,356,715 ราย เสียชีวิต 122,248 ราย บราซิล ป่วย 1,086,990 ราย เสียชีวิต 50,659 ราย รัสเซีย ป่วย 592,280 ราย เสียชีวิต 8,206 ราย อินเดีย ป่วย 426,910 ราย เสียชีวิต 13,703 ราย อังกฤษ ป่วย 304,311 ราย เสียชีวิต 42,632 ราย

## บทความ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Biz Insight

-กล่าวว่า ต้องตามเรื่อง Travel Bubble อย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลไทยจะให้ดำเนินการต่อหรือให้หยุดก่อน โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้หารือกับสถานทูตหลายๆ ประเทศ และเริ่มร่างกรอบเงื่อนไขที่ยอมรับ ร่วมกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมศบค.ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ด้านแหล่งข่าวจากแวดวงธุรกิจท่องเที่ยว ให้ความเห็นว่า ค่าให้สัมภาษณ์ของรมว.สธ.เหมือนให้ความหวังแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีการจบเวลาชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการเตรียมตัว ค่อนข้างยาก ทั้งที่ช่วงครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวน่าจะมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า รัฐบาลพยายามคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้โดยขึ้นว่ามีแต่พ.ร.ก.นี้เท่านั้นที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยนายกฯ อ้างว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นเป็นเพราะการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้ และสถานการณ์การระบาดทั่วโลกยังเป็นไปไม่อดร่ากั้วหน้า หลายประเทศมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้การควบคุมโรคเพื่อควบคุมประชาชน เพราะมีการออกหมายเรียกดำเนินคดีผู้ชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆ ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไปกดดันเยาวชนนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อให้ยุติการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ วันที่ 25 มิ.ย. จะมีการประชุม ศบค.ชุดเล็ก เพื่อสรุปว่าจะคงไว้หรือยกเลิก จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมชุดใหญ่ในวันถัดไป ซึ่งหากยังคงไว้ต่อไป รัฐบาลต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าจะไม่นำกฎหมายพิเศษฉบับนี้ไปใช้ในทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-นพ.กระแส ชนะวงศ์ กล่าวถึงกฎหมายควบคุมการให้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ที่สธ.กำลังร่าง อยากให้พิจารณาถึงปัจจัย 4 ประการ 1.หลัก

### ประเด็นข่าว

ความสมเหตุสมผลด้านวิชาการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 2.ความหลากหลายทางสังคม และการยอมรับจากประชาชน ผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและกำลังทรัพย์โดยรวมของประเทศ และ 4.การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากประชาชน หรือส่วนรวมในเชิงปฏิบัติ

#### ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, bangkokbiznew)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีสมานพันธ์แพทย์รพศ./รพท. จะเข้าพบนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 มิ.ย. และเครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจ จะเดินทางมาที่สธ.เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ว่า ยังไม่มีใครมาประสานมา จึงยังไม่ทราบรายละเอียด แต่หากอยู่กระทรวงก็พร้อมรับเรื่อง หากไม่อยู่จะมีคนรับเรื่องแทน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ มีขั้นตอนตามกฎหมาย มีความเป็นธรรมอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, mcof, nationtv

-เว็บไซต์ สพศท. เผยแพร่หนังสือถึงองค์กรแพทย์ทั่วประเทศ ขอสนับสนุนองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ที่เรียกร้องให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ สธ. โดยจะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 26 มิ.ย.นี้ และเชิญชวนแพทย์และองค์กรแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจองค์กรแพทย์รพ.ขอนแก่น ตามวันเวลาดังกล่าว และระบุว่า ไม่ควรนิ่งเฉยต่อความไม่เป็นธรรม เพราะจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมที่รุนแรงกว่าเดิม

#### บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-พระสวดชัย อภิชาโย อายุ 70 ปี วัดรอกบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ร้องเรียนให้ปรับระบบบัตรทอง เนื่องจากรักษาที่รพ.สงฆ์ พบเนื้องอกในลูกตา และส่งตัวรพ.พระนั่งเกล้าเพื่อผ่าตัดเนื่องจากมีสิทธิบัตรทอง แต่รพ.พระนั่งเกล้าไม่มีเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งไปผ่าตัดที่รพ.ราชวิถีเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีใบส่งตัวรับการติดตามอาการถึงเดือนเม.ย. 2563 แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถไปขอใบส่งตัวจากรพ.พระนั่งเกล้าต่อเมื่อไปรพ.ราชวิถี แพทย์ระบุต้องเสียเงินค่าตรวจเอง 400 บาท จึงเห็นว่าควรปรับปรุงระเบียบให้สามารถรักษาต่อเนื่องไปจนกว่าจะหาย

#### ยาแผนจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสธ. เรื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2563 ประกาศนียบัตร ยาแผนจีน ให้หมายถึง ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ประจุ หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนจีน หรือยาตามตำรับ รว.สธ. ประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนจีน และกำหนดให้ยาแผนจีน เป็นยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก

#### เตือนตัดแปลงปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์เสพยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationtv, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, JS100, thaipbs, มติชนออนไลน์, thailandplus, โพสต์ทูเดย์

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกลุ่มวัยรุ่นที่นำปรอทวัดไข้มาตัดแปลงเป็นอุปกรณ์เสพยา หรือนำสารปรอทที่อยู่ในปรอทวัดไข้มาผสมยาเสพติด หรือนำหลอดไฟมาผสมกับยาเสพติด เพื่อทำให้มีเมฆา เป็นความเชื่อที่เป็นอันตราย หากได้รับสารปรอทเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากแบบเฉียบพลัน อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องรีบเข้าไปพูดคุย ถามข้อมูล บอกกล่าวให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่ทำและรีบพาไปปรึกษาแพทย์ หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติด ปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165

#### วิธีช้ขี้อุดกัญในช่วงฝนตก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, New18, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 7 วิธีช้ขี้อุดกัญในช่วงฝนตก ดังนี้ 1.เปิดไฟหน้ารถเสมอ 2.ปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณของฝน 3.ลดความเร็ว 4.ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า 5.หลีกเลี่ยงการแซง 6.รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกทันที ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ แล้วค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ และ 7.เมื่อต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขังให้หยุดประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูรถ ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้โทร.1669 นอกจากนี้ในช่วงที่มีฝนตกอาจเกิดฟ้าผ่าได้ ขอให้หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ควรหลบในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า ไม่ควรใช้โทรศัพท์ และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

#### ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ตีแห่ง APEC

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. เผย ที่ประชุม APEC Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) มีมติให้การรับรอง อัย. เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ การขึ้นทะเบียนที่ตีแห่ง APEC” เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเปคและอาเซียน ผ่าน การจัดการอบรมตามมาตรฐานอัย. มีเป้าหมายเริ่มต้นที่ยาและเครื่องมือแพทย์และขยายไปการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่น ๆ

#### แอปพลิเคชัน Hero ดูแลสุขภาพจิตเด็กช่วงเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

## ประเด็นข่าว

-สพฐ. ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดทำแอปพลิเคชัน Hero ดูแลสุขภาพจิตเด็กช่วงเปิดเทอมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สพฐ. เพื่อลดภาระครูในการกรอกข้อมูล และประมวลผลภาพรวมสุขภาพจิตเด็กที่สามารถประเมินและติดตามได้ทุกภาคเรียน โดยประวัติของนักเรียนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ เพื่อให้ครูได้ส่งต่อถึงทีมจิตแพทย์ครอบคลุมทั่วประเทศ จะมีการลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ มีนายณัฐวุฒิ ทัพสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

### ภาวะหัวใจล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, บางกอกบิซนิวส์, sanook, newtv, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุ แต่ในกลุ่มคนที่อายุน้อย ร่างกายแข็งแรง สามารถเกิดได้เช่นกัน โดยเป็นความผิดปกติของการทำงานของหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอ รวมถึงไม่สามารถรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ หากมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก อ่อนเพลีย มีอาการบวมตามอวัยวะ ควรรีบพบแพทย์

### สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน

-สหรัฐฯ และบราซิล ยื่นคำร้องต่อ คกก.รับเรื่องร้องเรียนของ WTO ขอคัดค้านแนวทางของไทยที่ได้แจ้งกับ WTO ตามมติ คกก.วัตถุอันตรายที่ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีสารพิษตกค้างจากการใช้สารพาราควอตและควอเฟิรฟอส โดยอ้างว่า คำสั่งห้ามดังกล่าวเกิดจากความพยายามที่จะจำกัดการนำเข้า ไม่ได้เกิดจากความจำเป็น และไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่แสดงถึงพิษภัยของการใช้สารดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความชอบธรรมของการห้ามนำเข้าของไทยตามข้อตกลง WTO ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ทั้งนี้ ไทยเตรียมชี้แจงภายในสัปดาห์นี้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

